

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : ๒7 ส.ค. 2560

Page :

4

No :

60273829

สอน.ลั่นลอยตัวราคาน้ำตาลทั้ง 1 ธ.ค. โรงงานโอตลูกค้าชะลอซื้อรอนโยบาย

ผู้จัดการรายวัน 360 - "สอน." มั่นใจลอยตัวราคาน้ำตาลทรายได้ทั้ง 1 ธ.ค.นี้ หวังชาวไร่และโรงงานตกผลึกในรายละเอียดได้ ด้านกองทุนอ้อยฯเร่งเคลียร์หนี้รองรับแผนลอยตัว ขณะที่ชาวไร่ยังห่วงๆ หลังราคาโลกลดลง ด้านโรงงานเชิงลูกค้าชะลอซื้อรอลอยตัว

นายสมศักดิ์ จันทรวงศ์ทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ได้เห็นชอบการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศซึ่งทุกฝ่ายจะต้องเร่งดำเนินการในขั้นตอนปฏิบัติให้ทันกับช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อที่จะให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทรายที่ไทยได้เสนอไปยังบราซิลจากกรณีที่ก่อนหน้าบราซิลได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก(WTO) กล่าวหารัฐบาลไทยดำเนินมาตรการอุดหนุนการส่งออก และอุดหนุนภายในประเทศให้กับสินค้าน้ำตาลทราย

"ราคาน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ (โควตา ก.) ที่ปัจจุบันถูกควบคุมอยู่ก็จะไม่กำหนดราคาตายตัวโดยจะเป็นราคาที่สะท้อนกลไกตลาดโลกบวกค่าพรีเมียม ซึ่งหากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเคลื่อนไหวระดับ 14-15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ยอมรับว่าการลอยตัว

ราคาอาจทำให้ราคาขายปลีกลดลงแต่ก็ยังตอบยากเพราะยังเหลือเวลาอีก 3 เดือน" นายสมศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ การลอยตัวจะทำให้มีการยกเลิกระบบโควตาแต่ประชาชนจะไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำตาลเพราะจะกำหนดให้โรงงานน้ำตาลทรายสำรองเอาไว้ พร้อมกับต้องเปิดเสรีการนำเข้า ขณะเดียวกัน ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2560/61 นั้นสามารถนำราคาประมาณการมาคำนวณได้เช่นกับการส่งออกซึ่งชาวไร่และโรงงานต้องตกลงกันเอง เช่นเดียวกับการเก็บเงินรายได้ 5 บาทต่อกิโลกรัม เข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเมื่อลอยตัวแล้ว หลักการก็จะต้องไม่เก็บ แต่ระหว่างนี้ยังมีหนี้สะสมอยู่ที่คาดว่าจะใช้หมดได้ในเดือนมี.ย. 61 อยู่ระหว่างสรุปแนวทางเช่นกันซึ่งมั่นใจว่าจะระยะเวลาที่เหลือจะดำเนินการได้เสร็จ

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนฯ อยู่ระหว่างการหารือกับชาวไร่อ้อยและโรงงานที่จะหาแนวทางในการปรับโครงสร้างทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนลอยตัวราคา ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ มีหนี้อยู่ 2 ก่อน 1.วงเงิน 1,227 ล้านบาท เป็นหนี้ที่เกิดจากกรณีเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี 49/50 ต่ำกว่าขั้นต้นซึ่ง

จะเสนอของบประมาณจากรัฐสนับสนุน และ 2. เงินกู้เพิ่มค่าอ้อยปี 58/59 ประมาณ 5,900 ล้านบาทที่เหลือชำระหนี้กับ บมจ.กรุงไทยก็กำลังพิจารณาซึ่งมีหลายทางเลือก เช่น คงเก็บเงิน 5 บาทต่อกก. ที่เข้ากองทุนฯชำระหนี้จนครบไปก่อน หรือยืดเวลา เป็นต้น

นายนาธิบ อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลักการลอยตัวราคาน้ำตาลชาวไร่และโรงงานจะต้องตกลงกันโดยภาครัฐต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักการองค์การการค้าโลก(WTO) โดยชาวไร่กังวลอย่างเดียวคือขณะนี้ราคาตลาดโลกตกต่ำแล้วจะลดราคาอ้อยตกต่ำไปด้วยจึงต้องมีวิธีและหลักเกณฑ์การคำนวณที่เอื้อด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นอาจกระทบต่อเกษตรกรได้

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า จากการที่ กอน.เห็นชอบแนวทางการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ 1 ธ.ค.นี้ ทำให้ลูกค้าเริ่มมีการสอบถามเข้ามาจำนวนมากถึงแนวทางและทิศทางราคา และบางส่วนเริ่มชะลอการซื้อขายน้ำตาลทรายเพราะไม่แน่ใจว่าราคาจะเป็นอย่างไรกันแน่ ขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลเองก็ไม่กล้าจำหน่าย เพราะยังไม่มั่นใจถึงทิศทางราคาเนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกยังคงมีราคาตกต่ำ.